

รายการผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตำบลโคกสูง และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

สารบัญ

เรื่อง หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑

ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนา อบต. โคกสูง

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยกรณนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่จะให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

ประโยชน์ของการกำกับติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓. ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔. ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕. ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมดการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖. ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไรเมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗. ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สองคือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ

๘. การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙. การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหา อุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบผลสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

“ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เคียงธรรมชาติ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

พันธกิจ

๑. พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒. พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
๓. พัฒนาส่งเสริมการจัดการธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
๔. พัฒนาด้านการบ้านเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๑.๑ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริม นม/อาหารกลางวัน ๑.๒ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ๑.๓ ส่งเสริมสวัสดิการสุขภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา ผู้พิการ ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้มีรายได้น้อย ๑.๔ อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ๑.๕ เพื่อให้บริการประชาชน การพัฒนาบุคลากร
๒. พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม	๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิต การเกษตร ปศุสัตว์ ๒.๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
๓. พัฒนาส่งเสริมการจัดการธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๓.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๓.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๔. พัฒนาด้านการบ้านเมืองน่าอยู่	๔.๑ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคแหล่งน้ำ ทำการเกษตร ที่เพียงพอกับความต้องการ ๔.๒ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ๔.๓ เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ๔.๔ เพื่อให้พื้นที่มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ๔.๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ ประชาชนในพื้นที่ ๔.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตำบล

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน	๕๘,๖๕๐	/				๕๘,๖๕๐	กอง การศึกษา	
๒	สนับสนุนค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๔๔๒,๐๐๐	/				๔๔๒,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๓	โครงการสำรวจข้อมูลและ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัข บ้า	๕,๒๙๕	/				๕,๒๙๕	สำนัก ปลัด	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐		/			-	สำนัก ปลัด	
๕	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯ	๒๖๘,๐๐๐	/				๒๖๘,๐๐๐	สำนัก ปลัด	
๖	โครงการสนับสนุนวันชาติ ๕ ธันวาคม	๒๐,๐๐๐	/				๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	
๗	โครงการสนับสนุนงานรัฐ พิธีวันปิยมหาราช	๒,๕๐๐	/				๒,๕๐๐	สำนัก ปลัด	
๘	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	๑,๐๐๐	/				๑,๐๐๐	สำนัก ปลัด	
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑,๐๐๐			/		-	สำนัก ปลัด	
๑๑	โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ (โควิด ๑๙)	๕๐,๐๐๐	/				๕๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมา ย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการคัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐		/				สำนักปลัด	
๑๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๓,๐๐๐	/				๑๓,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการสร้างความ เข้มแข็งของบทบาทสตรี	๒๕,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก นักเรียน เยาวชนตำบล โคกสูง	๕๐,๐๐๐				/	-	กอง การศึกษา	
๑๖	โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์	๑๑๐,๐๐			/		-	กอง การศึกษา	
๑๗	โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไหล เรือไฟ	๖๐,๐๐๐			/		-	กอง การศึกษา	

๒. ด้านพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนศูนย์ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตำบล โคกสูง	๒๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติฯ	๕,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑๕,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

๔. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคก สูง-ป่าช้า บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑	๒๒๕,๐๐๐	/				๒๒๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง บ้านนายมาย บ้านม่วง หมู่ที่ ๒	๑๖๒,๐๐๐	/				๑๖๒,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กลางหมู่บ้าน บ้านสว่าง สำราญ หมู่ที่ ๓	๒๒๓,๐๐๐	/				๒๒๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ห้วยบง) บ้านนกเหาะ หมู่ที่ ๔	๑๔๔,๐๐๐	/				๑๔๓,๕๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางพิสมัย เหลาบัว บ้านนกเหาะน้อย หมู่ที่ ๕	๑๖๒,๐๐๐	/				๑๖๒,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองหมากจึก บ้านนกเหาะ น้อย หมู่ที่ ๕	๑๔๔,๐๐๐	/				๑๔๓,๕๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายฮ้องโจด-ห้วยไหล บ้าน ฮ้องโจด หมู่ที่ ๖	๒๑๓,๗๕๐	/				๒๑๓,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้าบ้านนายวิทยา บ้าน สว่างภูมิ หมู่ที่ ๗	๑๖๒,๔๒๕	/				๑๖๒,๐๐๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

๔. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการขุดลอกห้วยห้วย บ้านม่วง หมู่ที่ ๒	๒๑๔,๐๐๐	/				๒๑๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำแบบมีฝาปิด หน้าบ้าน นายสนา (ต่อจากเดิม) บ้านนกกะเหาะ หมู่ที่ ๑๐	๑๔๔,๐๐๐	/				๑๔๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโคกพระยาอินทร์ บ้านนกกะเหาะ หมู่ที่ ๔	๗๗,๐๐๐	/				๗๖,๕๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายห้วยนกก เหาะ บ้านนกกะเหาะ หมู่ที่ ๔	๑๐๙,๐๐๐	/				๑๐๘,๕๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สายฮ้องโจด-ฝาย อบต. บ้านฮ้องโจด หมู่ที่ ๖	๑๐๑,๐๐๐	/				๑๐๐,๕๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สายฝายน้ำ ล้นบ้านโคกสูง-ห้วยสีพัน บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๙	๑๐๗,๐๐๐	/				๑๐๖,๕๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สายนา นายสนา-นายนายสมพร บ้านนกกะเหาะ หมู่ที่ ๑๐	๘๘,๕๐๐	/				๘๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างเก็บ น้ำหนองบัวแดง	๘,๖๖๐,๐๐๐	/				๘,๖๔๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก วัดพระ ธาตุมหาชัย	๘,๖๖๐,๐๐๐	/				๗,๙๗๔,๐๐๐	กองช่าง	

รูปถ่ายงานกิจกรรม

๑. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (โควิด ๑๙)



๒. ประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น



๓. มอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อโควิดที่กักตัว



ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑		ปีที่ ๒		ปีที่ ๓		ปีที่ ๔	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
	-	-	๑๑	๑๓,๐๔๐,๔๐๐	๒๒	๑๔,๓๗๗,๔๐๐	๒๕	๑๕,๘๗๗,๔๐๐
๒. การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม	-	-	-	-	๓	๒๐,๐๐๐	๔	๒๓๐,๐๐๐
๓. การพัฒนาส่งเสริมการจัดการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	-	-	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๒	๕๐๕,๐๐๐
๔. การพัฒนาบ้านเมื่อนำอยู่	-	-	๑๘	๑,๑๓๒,๖๐๐	๖๒	๘,๗๖๕,๘๒๐	๗๔	๑๑,๓๖๗,๑๒๐
รวม	-	-	๓๐		๑๕๐		๑๐๕	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

รอบที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒-เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่เสร็จ	โน้
				อ ด

๑. การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๒๒	๑๕	๕	
๒. การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม	๓	๐	๐	
๓. การพัฒนาส่งเสริมการจัดการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๑	๑	๐	
๔. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่	๖๒	๓๐	๗	
รวม	๘๘	๔๖	๑๒	

สรุป

โครงการบรรจุในแผน ๘๘ โครงการ

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ	๔๖	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้ว	๑๒	โครงการ
โครงการที่กำลังดำเนินการ	๒๙	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ $\frac{๑๒ \times ๑๐๐}{๘๘}$	๑๓.๖๔	%

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๓	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์					
๑	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)		โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	จ.ค.-ม.ค.
๒	โครงการบริการอินเทอร์เน็ตตำบล		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๘๕,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย.
๓	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ อบต.		โครงการดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาเว็บไซต์ อบต.	๗,๐๐	ต.ค.-ก.ย.
๔	โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม			๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย.
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน			๒,๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.-พ.ค.
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา	๒๕๔,๗๐๐	จ.ค.-ก.ย.
๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสูง			๓๐,๐๐๐	ม.ค.

๘	โครงการสร้างความเข้มแข็งของ บทบาทสตรี			๒๕,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.	/
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด			๓๐,๐๐๐	มิ.ย.	
๑๐	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายการดำเนินงานผู้สูงอายุ	๗๕,๐๐๐	พ.ค.	

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๓	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์						
๑๑	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุตำบลโคกสูง,ผู้พิการ		โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุตำบลโคกสูง	๔๐,๐๐๐	เม.ย.	
๑๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก นักเรียนเยาวชนตำบลโคกสูง		โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียน เยาวชนตำบลโคกสูง	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.	
๑๓	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ		ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๖๔๗,๒๐๐	ต.ค.-ก.ย.	
๑๔	สงเคราะห์ผู้พิการ		ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย.	
๑๕	สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์หรือผู้มี ภูมิคุ้มกันบกพร่อง		สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	๘๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย.	

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๓	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการจัดการธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว						
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ			๕,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่					
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐			๒๐,๐๐๐	จ.ค.-ม.ค.
๒	โครงการอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน			๒๖,๐๐๐	ก.ย.
๓	สนับสนุนโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม	โครงการสนับสนุนโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฎาคม		๒๐,๐๐๐	ก.ค.
๔	สนับสนุนโครงการรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ			๒๐,๐๐๐	ต.ค.
๕	สนับสนุนวันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติ	โครงการสนับสนุนวันชาติ ๕ ธันวาคม		๒๐,๐๐๐	ธ.ค.
๖	สนับสนุนโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน			๒๐,๐๐๐	มิ.ย.

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๓	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่					
๗	สนับสนุนโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม		สนับสนุนโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม	๒๐,๐๐๐	ส.ค.
๘	วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม		วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม	๕,๐๐๐	ต.ค.
๙	วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม		วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช) วันที่ ๒๓ ตุลาคม	๒,๕๐๐	ต.ค.
๑๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสูง โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์		โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	๑๑๕,๐๐๐	เม.ย.

๑๑	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอปลาปาก โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ไหลเรือไฟ		โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ไหลเรือไฟ	๖๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.	
----	--	--	---	--------	-----------	--

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ที่	โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๓	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่						
๑๒	โครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน		โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.-ก.พ.	
๑๓	โครงการบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน			๕๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย.	
๑๔	โครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก		โครงการรณรงค์และป้องกัน ไข้เลือดออก	๙๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย.	
๑๕	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนกลาง พัฒนาหมู่บ้าน)		อุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.	
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๑,๖๐๐	ม.ค.-ส.ค.	

รอบเดือนเมษายน ห้วงระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ ที่	โครงการที่อยู่ในแผน	ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ
๑	โครงการบริการอินเทอร์เน็ต ตำบล	/			๘๕,๐๐๐
๒	โครงการอบรม สัมมนาศึกษาดู งานของบุคลากรในหน่วยงาน			/	๓๐๐,๐๐๐
๓	โครงการพัฒนาเว็บไซต์อบต.	/			๕,๐๐๐
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	/			๒๐,๐๐๐
๕	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม นม	/			๒,๐๐๐,๐๐๐
๖	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน	/			๒,๕๐๐,๐๐๐
๗	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ ๑			/	๓๘๐,๐๐๐
๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลโคกสูง			/	๘๐,๐๐
๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอปลาปาก	/			๔๐,๐๐๐
๑๐	รดน้ำดำหัว สานสัมพันธ์ ด้วย รักและห่วงใยผู้สูงอายุ ตำบลโคก สูง		/		๔๐,๐๐๐

๑๑	ป้องกันและแก้ไขปัญหารอค ภูมิคุ้มกันบกพร่อง		/		๓๐,๐๐๐
๑๒	อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การ ดำเนินงานเครือข่ายผู้สูงอายุ,ผู้ พิการ			/	๑๐๐,๐๐๐
๑๓	โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ		/		๒๐,๐๐๐
๑๔	สงเคราะห์ผู้พิการ	/			๗๐๐,๐๐๐
๑๕	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	/			๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๖	สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์หรือผู้มี ภูมิคุ้มกันบกพร่อง	/			๘๔,๐๐๐
๑๗	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์	/			๖๐,๐๐๐
๑๘	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไหลเรือไฟ	/			๕๐,๐๐๐
๑๙	โครงการสร้างความเข้มแข็งของ บทบาทสตรี		/		๒๕,๐๐๐

-๒-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการส่งเสริมการจัดการธรรมชาติและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการที่อยู่ในแผน	ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ รอบสระน้ำโคกพระยาอินทร์		
๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์โคกพระยาอินทร์ หมู่ที่ ๔		
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โคกพระยาอินทร์ หมู่ที่ ๔		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

ลำดับที่	โครงการที่อยู่ในแผน	ดำเนินการแล้ว	ระหว่าง
๑	ติดตั้งกล่องวงจรปิด		
๒	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ		
๓	ไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ จุดหมู่ที่ ๒		
๔	ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (สายหนองบัว)หมู่ที่ ๙		
๕	ขุดลอกลำห้วย(ห้วยม่วงตอนบน)หมู่ที่ ๓		
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.แบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ (หน้าบ้านนายเสรี ทศราชถึงบ้านนายอดุลย์ ปวงศรี)	/	
๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต. โคกสูง		

๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕(สายนกเหาะน้อย-ป่าช้า)	/	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (สายรอบวัด)	/	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗(สายบ้านนายประคิด-นางอรทัย)	/	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘(สายหลังวัดคริสต์-บ้านนางสงวนศิลป์)	/	

-๓-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการที่อยู่ในแผน	ดำเนิน การแล้ว	ระ ดํา
๑๒	จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งกระเช้า (กระเช้าซ่อมไฟฟ้า)		
๑๓	จัดซื้อรถยนต์นั่ง ๔ประตูประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง		
๑๔	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ		
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่๑๐(สายข้างบ้านลุงเสย ท่อนทอง)	/	
๑๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ(สายทุ่งนาบะ) หมู่ที่ ๒		
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ ๔ (นานายกลุ่ม)		
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๗	/	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ (สายหนองหญ้าม้า-บ้านน้อย)	/	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรหมู่ที่ ๕	/	
๒๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ ๒ (สายทุ่งนาม่วง)	/	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร(สายนายบุญรัตน์) หมู่ที่ ๑๐บ้านนกเหาะ	/	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร(บ้านนายสมนึก-บ้านนายชัน) หมู่ที่ ๘บ้านนกเหาะ	/	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร(นายไสว) หมู่ที่๔บ้านนกเหาะ	/	
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรหมู่ที่ ๑๐ (สายนกเหาะ-บ้านถาวร)	/	
๒๗	โครงการขุดลอกลำห้วยดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๙		
๒๘	โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน		
๒๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	/	

-๔-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

ลำดับที่	โครงการที่อยู่ในแผน	ดำเนิน การแล้ว	ระ ดํา
๓๐	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	/	
	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย		
๓๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	/	

๓๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	/	
๓๓	สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ		
๓๔	โครงการสนับสนุนวันที่ ๕ ธันวาคม		
๓๕	โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหาคม		
๓๖	สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอปลาปากวันปิยมหาราช	/	
๓๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดพื้นที่อำเภอปลาปาก	/	
๓๘	สนับสนุนโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม

ลำดับ ที่	โครงการที่อยู่ในแผน	ดำเนินการ แล้ว	ระ ดํา
๑	สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโคกสูง		

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑. โครงการบริการอินเทอร์เน็ตตำบล

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๒. โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของบุคลากรในหน่วยงาน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....
.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๓. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ อบต.

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๔. โครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๕. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๖. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๗. ก่อสร้างศูนย์นำเด็กเล็กหมู่ที่๑

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๘. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลโคกสูง

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๙. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอปลาปาก

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๐.รตน้ำคำหัว สานสัมพันธ์ ด้วยรักและห่วงใยผู้วัย ตำบลโคกสูง

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมัคมีค้มกันบกพร่อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๒. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานเครือข่ายผู้สูงอายุ, ผู้พิการ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๓. โครงการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๔. สงเคราะห์ผู้พิการ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๕. โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๖. สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๗. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๘. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไหลเรือไฟ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๙. โครงการสร้างความเข้มแข็งของบพทสตรี

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการส่งเสริมการจัดการธรรมชาติและการท่องเที่ยว
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ รอบสระน้ำโคกพระยาอินทร์

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๒. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ใต้วัดพระยาอินทร์ หมู่ที่๔

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โคกพระยาอินทร์ หมู่ที่๔

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่
๑. ติดตั้งกล้องวงจรปิด

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๒. โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๓. ไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ จุด หมู่ที่ ๒

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๔. ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (สายหนองบัว) หมู่ที่ ๙

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.....
.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๕. ชุดลोक้าห้วย (ห้วยม่วงตอนบน) หมู่ที่๓

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๖. ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล..แบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ (หน้าบ้านนายเสรี ทศราช ถึงบ้านนาย
อดุลย์ ปวงศรี)

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๗. ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต. โคกสูง

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (สายนกเหาะน้อย-ป่าช้า)

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (สายรอบวัด)

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายประคิด-นางอรทัย)

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๘ (สายหลังวัดคริสต์-บ้านนางสงวนศิลป์)

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๒ .จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งกระเช้า(กระเช้าซ่อมไฟฟ้า)

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๓ จัดซื้อรถยนต์นั่ง ๔ ประตูประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๔. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑๐ (สายข้างบ้านลุงเสย ท่อนทอง)

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๖.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (สายหุงนาระ) หมู่ที่ ๒

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๗.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่๔ (นายนายกลุ่ม)

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๘.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่๗

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๑๙.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่๑ (สายหนองหญ้าม้า-บ้านน้อย)

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๒๐.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรหมู่ที่๕

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๒๑.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่๒ (สายทุ่งนาม่วง)

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม
๒๒โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร(สายนานายบุญรัตน์)หมู่ที่๑๐บ้านนกเหาะ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.....
.....
.....
.....

.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๒๓.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร(บ้านนายสมนึก-บ้านนายชัน)หมู่ที่๘บ้านนกกะเหาะ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๒๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร(นายนายไสว)หมู่ที่๔ บ้านนกเหาะ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม
๒๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรหมู่ที่๑๐(สายนกเหาะ-บ้านถาวร)

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.....
.....
.....
.....

.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๒๖.โครงการชุดลอกลำห้วยดอนสวรรค์หมู่ที่๙

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๒๗. โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๒๘. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๒๙.โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๓๐. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๓๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๓๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๓๓. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๓๔.โครงการสนับสนุนวันที่๕ ธันวาคม

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๓๕. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหาคม

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๓๖. สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอปลาปากวันปิยะมหาราช

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๓๗. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดพื้นที่อำเภอปลาปาก

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๓๘. สนับสนุนโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๒๘
กรกฎาคม

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....

.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....

.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๓๖. สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปางวันปิยะมหาราช

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....
.....
.....
.....
.....
.....

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม

๓๖. สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปางวันปิยะมหาราช

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....

.....

.....

.....